

# บทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ ตอนที่ 5

## การสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างเจียงเจ๋อหมินกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการ ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

### บทนำ

นางจาง ผู้เงิน อายุราว 38 ปี เป็นลูกจ้างของสวนสาธารณะเสี้ยนเหอ เมืองผิงตู จังหวัดซานตง ประเทศจีน เธอไปปักกิ่งเพื่อร้องเรียนให้กับฝ่าหลุนกง ในเดือนพฤศจิกายน 2000 ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ทางการลักพาตัวไป จากคำบอกเล่าของพยานคนหนึ่งเล่าว่า ตำรวจทรมานและข่มขู่เธอ โดยเปลื้องผ้าออกและโกนผมของเธอทั้งศีรษะ เธอถูกจับมัดมือและเท้าทั้งสี่กับเตียงในท่ากางแขนขาออก เธอจึงถูกบังคับให้ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระบนเตียง ต่อมาตำรวจได้ฉีดยาพิษที่ไม่ทราบชนิดของยาให้เธอ ยานี้ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดจนแทบเสียชีวิต เธอต้องดิ้นรนต่อสู้กับความเจ็บปวดอยู่บนเตียงในสภาพนั้นจนเสียชีวิตในที่สุด กระบวนการทั้งหมดนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วย 610 คอยเฝ้าดูอยู่ตลอด (จากรายงานวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 บนเว็บไซต์ Clearwisdom.net)<sup>1</sup>

นางหยาง ลีหรง อายุ 34 ปี จากถนนเป่ย์เหมิน เมืองตงโจว เขตปกครองเป่าตง จังหวัดเหอเป่ย์ ครอบครัวของเธอมักจะถูกตำรวจข่มขู่และรบกวนเนื่องจากเธอฝึกฝ่าหลุนกง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 หลังจากรัฐบาลจีนของตำรวจในตอนกลางคืน สามีของเธอซึ่งเป็นพนักงานขับรถในกรมอุตุนิยมวิทยาตกใจจนมีปัญหาทางจิตและรู้สึกหวาดกลัวที่จะสูญเสียงาน เขาไม่สามารถทนต่อแรงกดดันอย่างมากจากเจ้าหน้าที่ได้ ตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น เขาได้ฉวยโอกาสหลังจากที่พ่อแม่ของเขาออกจากบ้านไปแล้ว เขาก็ได้บีบคอภรรยาจนตาย นางหยาง ลีหรง ตายอย่างน่าสลดใจ ทั้งลูกชายวัย 10 ขวบ เอาไว้ จากนั้นไม่นาน สามีของเธอก็รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ทางการ ตำรวจจึงรีบมาสถานที่เกิดเหตุเพื่อทำการชันสูตรศพของเธอซึ่งยังอ่อนอยู่ พวกเขาตัดอวัยวะหลายอย่างจากร่างกายเธอ ในขณะที่อวัยวะเหล่านั้นยังมีความร้อนแผ่ออกมาและมีเลือดไหลทะลักออกมา เจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองตงโจว กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เป็นการชันสูตรศพ แต่เป็นการผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา” (จากรายงานวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2004 บนเว็บไซต์ Clearwisdom.net)<sup>2</sup>

ในค่ายแรงงานหวันเจีย จังหวัดเฮยหลงเจียง หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนถูกผูกแขวนไว้บนซื่อ มือทั้งสองข้างของเธอถูกมัดด้วยเชือกหยาบๆที่โยงเข้ากับรถบนซื่อ แก้อ้อที่รองใต้เท้าเธอถูกดึงออก ทำให้ตัวเธอลอยคว้างกลางอากาศ ซื่อนั้นสูงจากพื้น 3-4 เมตร (10-12 ฟุต) เชือกพาดผ่านรถ ขณะที่ปลายเชือกข้างหนึ่งมีผู้คุมคุกจับเอาไว้ เมื่อผู้คุมดึงเชือก เธอก็จะห้อยอยู่กลางอากาศ พอเชือกถูกปล่อยจากมือ ตัวเธอก็จะหล่นลงพื้นทันที ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ผู้นี้ต้องทนเจ็บปวดจากการทรมานเช่นนี้จนแท้งลูก แต่สิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าคือสามีของเธอถูกบังคับให้เฝ้ามองภรรยาที่ต้องอดทนจากการทรมานนี้โดยตลอด (จากรายงานบทสัมภาษณ์ นางหวัง ยวีจื่อ ซึ่งถูกทรมานนาน 100 วัน ในค่ายแรงงานหวันเจีย บนเว็บไซต์ Clearwisdom.net 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004)<sup>3</sup>

โศกนาฏกรรมที่น่าตกใจนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนในยุคปัจจุบัน มันเกิดกับผู้ฝึกฝ่าหลุนกง ผู้ซึ่งถูกประทุษร้ายอย่างป่าเถื่อนโหดร้าย นี่เป็นเพียงไม่กี่กรณีตัวอย่างของการทรมานจำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ของการประทุษร้ายอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงปลายของทศวรรษ 1970 พรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกและเป็นเสรีนิยมให้ประชาคมโลกดู แต่การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอย่างกว้างขวางในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นการประทุษร้ายที่รุนแรง ป่าเถื่อน โหดร้าย นองเลือด และไร้เหตุผล ทำให้ประชาคมโลกสามารถมองเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อีกครั้ง และเป็นบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่น่าอัปยศอดสูที่สุด สาธารณชนในจีนซึ่งอยู่ภายใต้ภาพลวงตาว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปรับปรุงและพัฒนาก้าวหน้าแล้วนั้น ก็กลายเป็นเคยชินกับการตำหนิความเสื่อมทางศีลธรรมของตำรวจ ในความชั่วร้ายที่เป็นผลมาจากระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของจีน แต่การปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและเป็นระบบ ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในทุกระดับชั้นของสังคมจีนได้ระเบิดภาพลวงตาของสิทธิมนุษยชนที่คิดว่าได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นอย่างสิ้นเชิง ผู้คนจำนวนมากกำลังไตร่ตรองว่าการประทุษร้ายอย่างรุนแรงและนองเลือดนี้เกิดขึ้นในจีนได้อย่างไรกัน ระเบียบทางสังคมมีความมั่นคงหลังความยุ่งเหยิงของการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทำไมประเทศจีนจึงเข้าสู่วัฏจักรของเหตุการณ์ที่เหมือนอยู่ในฝันร้ายที่คล้ายคลึงกันอีก เหตุใดฝ่าหลุนกงที่ยึดมั่นใน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และได้รับความนิยมนิวกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จึงถูกปราบปรามเฉพาะแต่ในประเทศจีนเท่านั้น ทำไมจึงไม่เกิดในที่อื่น ๆ ในโลก ในการปราบปรามนี้ เจียง เจ๋อหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เจียง เจ๋อหมิน ขาดทั้งคุณธรรมและความสามารถ หากปราศจากเครื่องมือของความรุนแรงที่ปรับตั้งไว้ อย่างดีอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการฆ่าอย่างทารุณและการโกหกหลอกลวงแล้ว เขาย่อมไม่สามารถลงมือสังหารแบบล้างเผ่าพันธุ์นี้ได้เลย การสังหารแบบล้างเผ่าพันธุ์นี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีน แม้กระทั่งแทรกซึมไปสู่ต่างประเทศด้วย ในทำนองเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะไม่เดินทวนกระแสของทิศทางประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองอย่างง่าย ๆ และพยายามที่จะเชื่อมต่อกับสังคมโลก มีเพียงจอมเผด็จการที่เอาแต่ใจตนเองอย่างเจียง เจ๋อหมิน ที่กำหนดให้ทำอย่างที่เขาต้องการจึงสามารถทำเรื่องเช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้ การสมรู้ร่วมคิดและเกื้อหนุนกันระหว่าง เจียง เจ๋อหมิน และสิ่งชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขยายความโหดร้ายของการประทุษร้ายไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน คล้าย ๆ กับวิธีการสะท้อนของเสียงของอุปกรณ์ของนักไตเขาหลาย ๆ คน ทำให้กองหิมะที่สะสมอยู่ พังทลายลงมา และทำให้เกิดความหายนะในที่สุด

## I. ภูมิหลังที่คล้ายกันก่อให้เกิดความรู้สึกที่เหมือนกันต่อวิกฤตการณ์

เจียง เจ๋อหมิน เกิดในปี ค.ศ. 1926 ซึ่งเป็นปีที่วุ่นวาย เช่นเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกปิดประวัติศาสตร์เลือดของมันไว้ เจียง เจ๋อหมิน ก็ปิดบังประวัติการทรยศชาติของเขาต่อพรรคและประชาชนจีน

ในปีที่เจียง เจ๋อหมิน อายุ 17 ปี สงครามต่อต้านฟาสซิสต์(ชาตินิยม)ทั่วโลกกำลังดำเนินไปอย่างสุดเหวี่ยง ขณะที่เยาวชนผู้รักชาติไปสู่แนวหน้า คนแล้วคนเล่าเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นและรักษาประเทศจีน เจียง เจ๋อหมิน กลับเลือกที่จะแสวงหาการศึกษาในระดับสูงในปี 1942 เขาเข้ามหาวิทยาลัยกลางของเมืองนานกิง ที่ก่อตั้งขึ้นโดยระบบการปกครองที่เป็นหุ่นเชิดของ วัง จิงเว่ย ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น จากการตรวจสอบแหล่งข้อมูล

ต่างๆพบว่า เหตุผลที่แท้จริงคือบิดาของเจียง เจ๋อหมิน คือนายเจียง ซีจุน เคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในแผนกโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีนของกองทัพญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นยึดจังหวัดเจียงซูได้ในช่วงของการบุกรุกประเทศจีน เจียง ซีจุน คือผู้ทรยศต่อชาติจีนที่แท้จริง

ในแง่ของการทรยศหักหลังและไม่มีสำนึก เจียง เจ๋อหมิน กับ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเหมือนกันที่สุด พวกเขาปราศจากความรู้สึกและไม่รักประชาชนจีน พวกเขาจึงกล้าเช่นฆ่าประชาชนบริสุทธิ์อย่างไม่ยั้งคิด

เพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเพิ่มความร่ำรวยและตำแหน่งหน้าที่ของเขา หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมือง เจียง เจ๋อหมิน ก็เรื่องขึ้นมาว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยอาของเขา คือ เจียง ซางซิง ผู้ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่วัยหนุ่มและต่อมาถูกโจรยิงเสียชีวิต จากการถูกรื้อเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเขา ทำให้เขาสามารถได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่ระดับต่ำ เป็นรองรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี การเลื่อนขั้นของเจียงไม่ได้เป็นผลมาจากความสามารถ แต่มาจากความสัมพันธ์และการโปรดปรานส่วนบุคคล ในขณะที่เขาเป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเซียงไฮ้ เจียง เจ๋อหมินพยายามอย่างเต็มที่ในการยกยอปอปั้นผู้มีเงินและอิทธิพลอย่าง หลี่ เซียนเนี่ยน และ เงิน หยุน<sup>7</sup> ซึ่งเดินทางมาเซียงไฮ้ทุกปีเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ แม้ในฐานะเลขาธิการพรรคของเมืองเซียงไฮ้ เขาเคยยืนคอยอยู่บนพื้นที่มีหิมะปกคลุมหนาวอยู่หลายชั่วโมงเพื่อมอบเค้กวันเกิดให้ หลี่ เซียนเนี่ยน เป็นการส่วนตัว

กรณีสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี ค.ศ. 1989 เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต เจียง เจ๋อหมิน อีกจุดหนึ่ง เขากลายเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยผ่านการปราบปรามหนังสือพิมพ์แนวเสรีนิยม “The World Economic Herald” และกักตัว วาน หลี่ ผู้นำสหพันธ์ประชาชนไว้ในบ้าน และสนับสนุนการสังหารหมู่ แม้กระทั่งก่อนที่การสังหารหมู่จะเริ่มต้น เจียง เจ๋อหมิน ได้ส่งจดหมายลับถึง เต็ง เสี่ยวผิง เรียกร้องให้ใช้ “มาตรการเด็ดขาด” กับนักศึกษา มิฉะนั้น “ทั้งพรรคและชาติจีนจะถูกเอาชนะได้” ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เจียง เจ๋อหมิน ดำเนินการปราบปรามและเช่นฆ่าผู้ที่มีความเห็นไม่พ้องกันหรือกลุ่มที่มีความเชื่อที่เป็นอิสระอย่างเอาแต่ใจตน ในนามของ “ความมั่นคงย่อมมาก่อนทุกสิ่ง”

เนื่องจากทั้งจีนและรัสเซียเริ่มต้นสำรวจแนวเขตแดนร่วมกันในปี ค.ศ. 1991 เจียง เจ๋อหมิน ตระหนักถึงผลจากการรุกรานของกษัตริย์ซาร์และอดีตสหภาพโซเวียต ที่มีต่อประเทศจีน แต่เขาก็กลับยอมรับสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคระหว่างรัสเซียกับจีนนับตั้งแต่สนธิสัญญาไอกุน เขาทำให้ดินแดนของจีนที่ครอบคลุมกว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร สูญเสียไปอย่างถาวร

จากประวัติส่วนตัวของ เจียง เจ๋อหมิน เขาแกล้งทำตัวเป็นลูกกำพร้าของผู้ที่มีความเชื่อที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ที่แท้จริงแล้ว เขาคือลูกชายคนโตของผู้ทรยศต่อชาติ โดยส่วนตัวแล้ว เขาปฏิบัติตามตัวอย่างของความหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขายอมรับแนวคิดของการเช่นฆ่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาใช้ จากการสนับสนุนการสังหารหมู่ ในวันที่ 4 มิถุนายน และการปราบปรามการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและความเชื่อทางศาสนา เจียง เจ๋อหมิน ยกดินแดนให้รัสเซียไปฟรีๆ เหมือนกับที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตในฐานะสาขาตะวันออกไกลของคอมมิวนิสต์สากล เขาทำการทรยศซึ่งเป็นลักษณะประจำตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เจียง เจ๋อหมินกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีจุดเริ่มต้นและประวัติที่น่าอัปยศเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ ทั้งคู่จึงมีความรู้สึกไวเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในอำนาจเหมือนกัน

## II. ทิ้งเจียง เจ้อหมินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่างกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน”

ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์สากลถูกเขียนด้วยเลือดของประชาชนหลายร้อยล้านคนเกือบทุกประเทศของคอมมิวนิสต์ เคยผ่านกระบวนการที่คล้ายกันของการปราบปรามการต่อต้านการปฏิวัติโดยสตาลินในอดีตสหภาพโซเวียต ผู้บริสุทธ์หลายล้านหรืออาจมากถึงหลายสิบล้านคนถูกสังหาร ในช่วงทศวรรษ 1990 อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลาย ส่วนยุโรปตะวันออกผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬาร กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์สูญเสียอาณาเขตไปกว่าครึ่งเพียงชั่วข้ามคืน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียนรู้อะไรและตระหนักว่า การหยุดปราบปรามและยอมให้มีเสรีภาพในการพูดนั้นมีค่าเท่ากับการแสวงหาวันดับสูญของตนเอง ถ้าประชาชนได้รับอนุญาตให้แสดงออกอย่างอิสระ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะปกปิดโศกนาฏกรรมเลือดของมันเอาไว้ได้อย่างไร มันจะแก้ตัวให้กับอุดมการณ์ที่ลอกหลวงของมันได้อย่างไร ถ้าการปราบปรามสิ้นสุดลงและประชาชนเป็นอิสระจากความกลัวและการข่มขู่ มีหรือที่พวกเขาจะไม่กล้าเลือกวิถีชีวิตและความเชื่ออื่นมากกว่าระบอบคอมมิวนิสต์ เช่นนั้นแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะรักษารากฐานของสังคมที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของมันเอาไว้ได้อย่างไร

พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกของมันอย่างไรก็ตาม หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1989 เจียง เจ้อหมินร้องตะโกนว่า “กำจัดปัจจัยที่ไม่มั่นคงทั้งหลายเสียตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงก่อตัว” เขาสรุปด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่ยอมเลิกการโกหกต่อสาธารณชนและจะยังคงการปราบปรามประชาชนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะหยุดการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์

ในช่วงเวลานี้เองที่ฝ่าหลุนกงได้รับการแนะนำในประเทศจีน แรกทีเดียว ฝ่าหลุนกงได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายในฐานะซึกง<sup>๑</sup> แขนงหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังที่สามารทำให้คนมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ต่อมาประชาชนค่อยๆ ประจักษ์ชัดว่าแก่นแท้ของฝ่าหลุนกงไม่ใช่อยู่ที่ท่าฝึกอันเรียบง่าย 5 ชุดนั้น แต่คือการสอนให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น บนหลักการของ ความจริง ความเมตตา ความอดทน

### ฝ่าหลุนกงสอน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ใช้ “การลอกหลวง ความเกลียดชัง การต่อสู้”

ฝ่าหลุนกงส่งเสริม “ความจริง” รวมถึงการพูดความจริงและทำตามความจริง พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้การโกหกหลอกลวงเพื่อล้างสมองคน ถ้าทุกคนเริ่มต้นพูดความจริง สาธารณชนจะเรียนรู้ได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเติบโตโดยทำตัวมันให้เป็นที่โปรดปรานของสหภาพโซเวียต ด้วยการฆาตกรรม ลักพาตัว วิวุ่นหนีจากสถานการณ์ที่ไม่ดีเมื่อหนทางสะดวก ปลูกฝืน การแย่งชิงผลงานการต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น เป็นต้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยอ้างว่า “ไม่มีสิ่งสำคัญอะไรที่ได้มา โดยไม่โกหกหลอกลวง” หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจได้ มันก็เริ่มต้นก่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและก่อเหตุการณ์นองเลือดเป็นหนี้ไว้นับไม่ถ้วน การส่งเสริมความจริงจึงเป็นคาถาที่จะนำความดับสูญมาสู่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ฝ่าหลุนกงส่งเสริม “ความเมตตา” รวมถึงการคิดถึงผู้อื่นก่อนและทำดีต่อผู้อื่นในทุกสถานการณ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนมักจะสนับสนุน “การต่อสู้อย่างรุนแรงและการปราบปรามอย่างไร้ความปราณี” วีรชนผู้เป็นแบบอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหลย เฟิง เคยกล่าวไว้ว่า “เราต้องปฏิบัติต่อศัตรูของเราอย่างไม่ปราณี เย็นชาเหมือนฤดูหนาวที่ทารุณ” ซึ่งจริงๆ แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนหาได้ปฏิบัติเช่นนี้เฉพาะแต่ศัตรูเท่านั้น พวกเขาปฏิบัติต่อสมาชิกตนเองไม่ดีไปกว่านี้ ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จอมพล และแม่แต่

ผู้นำประเทศ ต่างถูกสอบปากคำอย่างไร้ความปราณี ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม และถูกทรมานอย่างแสนสาหัส โดยพรรคของเขาเอง การลงมือสังหาร “ศัตรูทางชนชั้น” นั้นมีความโหดเหี้ยมมากจนทำให้เหยื่อถึงกับขนพองสยองเกล้าเลยทีเดียว หาก “ความเมตตา” มีบทบาทสำคัญอย่างเด่นชัดในสังคมแล้ว การเคลื่อนไหวมวลชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชั่วร้ายที่ก่อร่างขึ้นมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ย่อมจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้

แถลงการณ์ของคอมมิวนิสต์กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของสังคมจบจนทุกวันนี้ ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น” นี้แสดงถึงแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ทางด้านประวัติศาสตร์และโลก แต่ฝ่ายหลุนกงส่งเสริมการค้นหาความบกพร่องของตนจากภายในตนเอง เมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง ทิศนะการมองเข้าข้างในและการควบคุมตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเรื่องการต่อสู้และโจมตีผู้อื่น

การต่อสู้เป็นวิธีการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในการได้อำนาจทางการเมืองและการอยู่รอดของมัน พรรคคอมมิวนิสต์จะริเริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นระยะ ๆ เพื่อหยุดยั้งหรือปราบปรามประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมพลังของตนและฟื้นฟูจิตต่อสู้ปฏิวัติของมัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ ด้วยความรุนแรงและการโกหกหลอกลวง เพื่อคงความหวาดกลัวของประชาชนหรือทำให้ความหวาดกลัวนั้นรุนแรงขึ้น เพื่อรักษาอำนาจของมันไว้

จากมุมมองด้านอุดมการณ์ ปรัชญาที่พรรคคอมมิวนิสต์ใช้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนั้นเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่ฝ่ายหลุนกงสอนอย่างสิ้นเชิง

## ผู้ที่มีความเชื่อที่ถูกต้องจะปราศจากความกลัว ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอาศัยความกลัวของประชาชนในการรักษาอำนาจทางการเมืองของมันไว้

ผู้ที่เข้าใจความจริงจะปราศจากความกลัว ชาวคริสเตียนในอดีตถูกประทุษร้ายยาวนานเกือบ 300 ปี ชาวคริสเตียนจำนวนมากถูกตัดหัว ถูกเผา จับถ่วงน้ำ หรือให้สิงโตกิน แต่พวกเขาก็ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อของตน เมื่อศาสนาพุทธประสบกับความยากลำบากในประวัติศาสตร์ ชาวพุทธก็ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์เช่นเดียวกัน

การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแนวคิดอเทวนิยมมุ่งหมายให้ประชาชนเชื่อว่าไม่มีสวรรค์ ไม่มีนรก และไม่มีการใช้กรรม เพื่อให้ประชาชนไม่ถูกมโนธรรมของตนหน่วงเหนี่ยวอีกต่อไป พวกเขาจะมุ่งเน้นแต่เรื่องความร่ำรวยและสะดวกสบายว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงในโลก ความอ่อนแอของธรรมชาติมนุษย์ก็จะถูกควบคุม และสามารถใช้ในการข่มขู่และการล่อลวงในการควบคุมคนได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความเชื่ออย่างแน่วแน่อย่อมสามารถมองเห็นผ่านชีวิตและความตาย มายาภาพของโลกก็เลยไม่สามารถทำให้พวกเขาหวั่นไหวได้ พวกเขาจะยึดถือการช่วยยว่นทางโลกและการคุกคามต่อชีวิตอย่างเบาบาง ดังนั้น จึงยากที่พรรคคอมมิวนิสต์จะใช้ความพยายามใดๆ ในการควบคุมพวกเขา

## มาตรฐานศีลธรรมที่สูงส่งของฝ่ายหลุนกงทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสียหาย

หลังกรณีสังหารหมู่ในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงในเดือนสิงหาคม 1991 พรรคคอมมิวนิสต์ของอดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารในยุโรปตะวันออก ส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนหวาดกลัวและกดดันอย่างยิ่ง ความถูกต้องตามกฎหมายของการปกครองของมันและโอกาสของการอยู่รอดของมันต้องเผชิญกับการท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อมันต้องประสบบกวิฤติการณ์ครั้งใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่

สามารถทำให้สมาชิกของมันเป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวกันได้ด้วยหลักการแรกเริ่มของลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินและลัทธิเหมา มันจึงกลับสถานการณ์ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงเพื่อแลกกับความจงรักภักดีของสมาชิกพรรค หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่ติดตามพรรคต่อไปจะได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวโดยผ่านการฉ้อราษฎร์บังหลวงและยกยอกเป็นข้อได้เปรียบที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเดินทางเยือนจีนตอนใต้ของเติ้ง เสี่ยวผิงในปี 1992<sup>6</sup> การแสวงหาผลประโยชน์และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีน การมีภรรยาคนที่สองแบบนอกกฎหมายและการลักลอบขนสินค้าแบบผิดกฎหมายเกิดขึ้นทุกหนแห่ง ภาพอนาจาร การพนัน และยาเสพติดกระจายไปทั่วประเทศจีน แม้ว่าจะไม่เป็นการยุติธรรมนักที่จะพูดว่าไม่มีคนดีแม้แต่คนเดียวในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลย แต่สาธารณชนทั่วไปก็หมดความเชื่อมั่นต่อความพยายามต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปนานแล้ว อีกทั้งเชื่อว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับสูงของรัฐล้วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งนั้น

ในเวลาเดียวกัน มาตรฐานศีลธรรมระดับสูงที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงแสดงออกมา ด้วยการฝึก “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” นั้น สอดคล้องกับความดีงามในจิตใจของประชาชน ทำให้คนกว่า 100 ล้านคนติดใจฝ่าหลุนกงและเริ่มตื่นฝึกการปฏิบัติ ฝ่าหลุนกงกลายเป็นกระแงของความถูกต้อง คุณลักษณะของฝ่าหลุนกงได้เปิดเผยความไม่ถูกต้องทั้งปวงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมา

### **พรรคคอมมิวนิสต์จีนอธิบายวิธีการเผยแพร่และการบริหารจัดการของฝ่าหลุนกงอย่างยิ่ง**

วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนกงคือจากคนสู่คนและจากใจสู่ใจ ฝ่าหลุนกงมีโครงสร้างการบริหารจัดการแบบหลวมๆ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามา หรือออกไปได้อย่างอิสระ ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับการจัดตั้งอย่างเข้มงวดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้จะมีการเป็นจัดตั้งอย่างเข้มงวด การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและกิจกรรมกลุ่มทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้นในสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นแค่รูปแบบ มีสมาชิกพรรคไม่มากนักที่เห็นพ้องกับอุดมการณ์ของพรรคฯ ในทางตรงกันข้าม ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงปฏิบัติตามหลักการของความจริง ความเมตตา ความอดทน อย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ เนื่องจากพลังแห่งผลลัพธ์ที่มีต่อการยกระดับจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนให้ดีขึ้นนั้นชัดเจน ทำให้จำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ ผู้ฝึกศึกษาหนังสือของ นายหลี่ หงจื้อ หลายเล่มด้วยความสมัครใจและเผยแพร่ฝ่าหลุนกงด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ภายในเวลาสั้นๆ เพียง 7 ปี จำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 100 ล้านคน ผู้คนได้ยินเสียงดนตรีของฝ่าหลุนกงที่เปิดในขณะที่พวกเขาฝึกทำออกกำลังกายในตอนเช้าในแทบทุกสวนสาธารณะในประเทศจีน

พรรคคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่าฝ่าหลุนกงแย่งชิงมวลชนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็น “ศาสนา” อย่างหนึ่งที่จริงสิ่งที่ฝ่าหลุนกงนำมาให้ประชาชนคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบหนึ่ง มันเป็นวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและรากเหง้าของประเพณีจีน ซึ่งประชาชนจีนได้สูญเสียไปนานแล้ว เจียง เจ๋อหมินกับพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวฝ่าหลุนกงเนื่องจากศีลธรรมที่มีมาแต่เดิมจะเผยแพร่อย่างรวดเร็วเมื่อมันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนบังคับและโน้มน้าวให้ชาวจีนหยุดเชื่อความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนมานานนับสิบๆปี มันเป็นการเลือกของประวัติศาสตร์ในการย้อนคืนสู่ประเพณีดั้งเดิม เป็นหนทางของการหวนคืนกลับที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกเองภายหลังความทุกข์ยากและเจ็บปวด ประชาชนจะแยกแยะถูกผิดได้อย่างแน่นอนเมื่อได้รับทางเลือกเช่นนี้ และยอมจะทิ้งความชั่วร้ายเอาไว้เบื้องหลัง นี่เป็นการปฏิบัติและละทิ้งโดยพื้นฐานที่พรรค

คอมมิวนิสต์ส่งเสริม นีดูเหมือนเป็นการโจมตีตรงจุดอ่อนอย่างที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนั้นเมื่อจำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงมีมากกว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ท่านคงจะสามารถจินตนาการเห็นความหวาดกลัวและความอิจฉาริษยาอย่างลึกซึ้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้

ในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมทุกส่วนของสังคมอย่างสิ้นเชิง มีสาขาพรรคคอมมิวนิสต์ในชนบทอยู่ทุกหมู่บ้าน ในเขตเมืองสามารถพบสำนักงานสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ในทุกสำนักงานบริหาร ในย่านใกล้เคียง สาขาพรรคแทรกเข้าไปอยู่ทั่วจนถึงระดับรากในกองทัพ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การจัดการแบบเอกลัทธิและผูกขาดโดยสิ้นเชิงเป็นมาตรการที่สำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์ใช้ในการรักษาระบอบการปกครองของตน รัฐธรรมนูญของจีนได้นิยามปรากฏการณ์นี้ไว้อย่างน่าฟังว่า “ยื่นหยัดในการนำของพรรคฯ” ในทางตรงกันข้าม ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงนั้นยึดถือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน เป็นหลักการของพวกเขาอย่างชัดเจน พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าเป็นการปฏิเสธการนำของพรรคฯ ซึ่งพรรคฯยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด

### **พรรคคอมมิวนิสต์ถือว่าความเชื่อแบบเทวนิยมของฝ่าหลุนกงเป็นการคุกคามต่อความถูกต้องตามกฎหมายของระบอบคอมมิวนิสต์**

ความเชื่อในเรื่องเทพอย่างแท้จริงเป็นการท้าทายอย่างสำคัญต่อพรรคคอมมิวนิสต์ เนื่องจากความชอบด้วยกฎหมายของการปกครองของคอมมิวนิสต์อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า “วัตถุนิยมปฏิบัติพัฒนาการ” และความปรารถนาจะสร้าง “สวรรค์บนโลก” ซึ่งต้องอาศัยการนำของ”ชนชั้นแนวหน้าของโลก”กล่าวคือ พรรคคอมมิวนิสต์ ในขณะที่เดียวกันการปฏิบัติตามความเชื่อแบบเทวนิยมสามารถทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ตีความได้โดยอิสระว่าอะไรคือความถูกต้อง และอะไรคือความดีหรือความเลว ผลลัพธ์ก็คือไม่มีศีลธรรมจรรยาที่แท้จริงหรือการแบ่งแยกระหว่างดีกับเลว อย่างที่กล่าวถึง สิ่งที่ประชาชนต้องจำไว้ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ “ยิ่งใหญ่ รุ่งโรจน์ และถูกต้อง” เสมอ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อแบบเทวนิยมช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงของความดีและความเลว ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจะประเมินความถูกต้อง-ผิดบนพื้นฐานของหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ซึ่งแน่นอนว่าย่อมกีดขวางความพยายามที่เหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะทำให้ความคิดของประชาชนเป็นแบบเดียวกัน

เมื่อทำการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ยังคงมีเหตุผลอื่นๆอีกมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลข้อใดใน 5 ข้อที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ล้วนเป็นอันตรายต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่จริงเจียงเจ๋อหมินปราบปรามฝ่าหลุนกงก็ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ เจียงเริ่มชีวิตการทำงานของเขาด้วยการโกหกเกี่ยวกับอดีตของตน ดังนั้นเขาย่อมหวาดกลัว”ความจริง”อย่างแน่นอน เขาประสบความสำเร็จและมีอำนาจอย่างรวดเร็วด้วยการปราบปรามประชาชน ดังนั้นแน่นอน เขาไม่ชอบ”ความเมตตา” เขารักษาอำนาจด้วยการต่อสู้ทางการเมืองภายในพรรคฯ ดังนั้นแน่นอนเขาจึงไม่ชอบ”ความอดทน”

จากตัวอย่างเหตุการณ์เล็กๆคราวหนึ่ง ก็พอจะเห็นได้ว่าเจียงเจ๋อหมินนั้นใจแคบและขี้อิจฉาเพียงใด นั่นคือเหตุการณ์ที่พิพิธภัณฑสถานปักกิ่งหักพังทางวัฒนธรรม เหม่ตู<sup>4</sup> ในเขตปกครอง ยวีเหยา (ปัจจุบันจัดเป็นเมืองๆหนึ่ง) ในจังหวัดเจ้อเจียง ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญภายใต้การอนุรักษ์ของรัฐ เดิมทีผู้ที่เขียนลายเซ็นจารึกไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้คือ นายเฉียว ลี<sup>5</sup> (ประธานสภาประชาชนในขณะนั้น) เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1992 เจียงเจ๋อหมินได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานนี้ พอเขาเห็นรอยจารึกของเฉียว ลี ใบบนหน้าของ

เขาก็หมองคล้ำขึ้นมาในทันที ผู้ที่ติดตามเขาก็รู้สึกเครียดขึ้นมาอย่างมากเพราะรู้ว่าเจียงไม่อาจทนเฉียว ลือ และรู้ว่าเจียงเป็นคนชอบโอ้อวดมาก เขามักจะเขียนคำจารึกในทุกสถานที่ที่เขาไปถึง แม้แต่เมื่อครั้งที่เขาไปเยี่ยมกองตำรวจจราจรของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองจีหนานกับสมาคมวิศวกรที่เกษียณอายุในเมืองเจิ้งโจว เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑน์ไม่กล้าที่จะมองข้ามความใจแคบของเจียงเจ้าหมิน ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีการอ้างให้ทางปรับปรุงพิพิธภัณฑน์ใหม่ แล้วแทนที่คำจารึกของเฉียว ลือ ด้วยคำจารึกของเจียง ก่อนที่จะเปิดดำเนินการอีกครั้ง

กล่าวกันว่าเหมา เจ๋อตง นั้นมีงาน”เขียนที่ลึกลับซึ่งและมีอำนาจมาก 4 เล่ม” ในขณะที่งานที่ได้รับการคัดเลือกของเต็ง เสี่ยวผิง มี”ทฤษฎีแมว”<sup>9</sup> ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการเน้นในทางปฏิบัติ เจียงเจ้าหมินใช้สมองคิดอย่างเต็มที่ที่ยังทำได้แค่ 3 ประโยค แต่เขาอ้างว่าเขาได้”ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝ่าย” ซึ่งถูกตีพิมพ์ในรูปหนังสือ และพรรคคอมมิวนิสต์จีนเผยแพร่หนังสือนี้ภายในองค์กรของรัฐบาลในระดับต่างๆ ซึ่งชายได้บ้างจากการบังคับให้ประชาชนซื้อ ถึงกระนั้นสมาชิกพรรคก็ยังคงไม่นับถือเจียงเจ้าหมินแม้แต่น้อย พวกเขากระจายเรื่องซุบซิบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจียงกับนักร้องคนหนึ่ง ตอนที่นายหน้าเมื่อเขาร้องเพลง”โอ โฮล มิโอ” ในขณะที่เขาเดินทางไปต่างประเทศ และหิวผมต่อหน้ากษัตริย์สเปน ซึ่งตรงข้ามกับการบรรยายของนายหลี่ หงจื้อ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง แม้เขาจะเกิดมาเป็นเพียงพลเรือนธรรมดาๆ คนหนึ่ง ผู้เข้าฟังจะเต็มหอประชุม มีทั้งศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ มีคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทมากมายที่เดินทางด้วยเครื่องบินไกลนั้บพันไมล์เพื่อมารับฟังการบรรยายของเขา ในขณะที่นายหลี่ บรรยายอยู่บนเวทีอย่างคล่องแคล่วเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั้น เขาไม่ได้ใช้บันทึกเตือนความจำใดๆเลย การบรรยายของเขาจะถูกถอดความออกมาบนกระดาษและทำเป็นหนังสือขึ้นมาตีพิมพ์ในภายหลัง ทั้งหมดนี้ทำให้เจียงผู้ทะนงตน ชี้อัจฉา และใจแคบ รับประทานไม่ได้

เจียงใช้ชีวิตอย่างสุรุษสุร่าย มักมาก และทุจริต เขาซื้อเครื่องบินที่โอ้อ่าหุรามาเพื่อใช้เองด้วยเงินแผ่นดินถึง 900 ล้านหยวน (กว่า 110 ล้านดอลลาร์อเมริกัน) เจียงดึงเงินจากกองทุนสาธารณะเพื่อให้ลูกชายทำธุรกิจรวมแล้วนับหมื่นล้านบอยครั้ง เขาถือคติเห็นแก่ญาติในการส่งเสริมญาติและสมุหนรับใช้ของตนขึ้นเป็นใหญ่เหนือระดับรัฐมนตรี และเขาใช้มาตรการที่เลวร้ายและสุดขั้วในการปิดกั้นการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และอาชญากรรมของเพื่อนสนิทของเขา จากเหตุผลทั้งหมดนี้ เจียงจึงหวาดกลัวความเชื่อถือได้ทางด้านศีลธรรมของฝ่าหลุนกง และยิ่งไปกว่านั้นคือ เขากลัวว่าเรื่องสวรรค์ นรกและกฎแห่งกรรมที่ตามมาจากการทำความดีและความเลว ที่ฝ่าหลุนกงพูดถึงจะเป็นจริง

แม้เจียงจะกุมอำนาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่เนื่องจากเขาขาดความสำเร็จและพรสวรรค์ทางการเมือง เขาจึงกังวลว่าจะถูกบีบออกจากตำแหน่งท่ามกลางการต่อสู้แข่งขันอย่างไร้ความปราณีภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาจึงหวั่นไหวมากเกี่ยวกับสถานภาพของตนในฐานะ”แกน”อำนาจ ดังนั้นเพื่อการกำจัดผู้ที่มีความคิดไม่ลงรอยกับเขา เขาจึงวางแผนการด้วยเล่ห์เพทุบายอย่างลับๆ เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองของตนอย่างเช่น หยาง ช่างคุน และฟี่/น้องของเขาคือหยาง ไปปิง ในการประชุมสภาแห่งชาติของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 15 ในปี ค.ศ. 1997 และสภาแห่งชาติครั้งที่ 16 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 2002 เจียงบีบให้ฝ่ายตรงข้ามออกจากตำแหน่ง แต่ในทางกลับกัน เขาเพิกเฉยต่อกฎระเบียบที่มีต่อประเด็นเดียวกันและยึดติดกับตำแหน่งของตนอย่างเข้มงวด

ในปี ค.ศ. 1989 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนใหม่ เจียง เจ้าหมินได้จัดการประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศจีน มีนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งถามเรื่องนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ถูกย้ายไปอยู่ใน

ฟาร์มที่เสถียรเพราะเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 4 มิถุนายน ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยให้ไปทำงานชนอริฐ เธอยังถูกขานานาในท้องที่ขมขื่นซ้ำหลายครั้ง เจียงตอบคำถามนี้ว่า “ผมไม่ทราบว่าคุณพูดนั้นจริงหรือไม่ แต่หล่อนเป็นผู้ก่อการจลาจลที่รุนแรง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง หล่อนก็สมควรจะได้รับสิ่งนั้น” ในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม จาง จื่อซิน<sup>10</sup> ถูกข่มขืนหนุมและตักถ้องเสียง (เพื่อไม่ให้พูดเปิดเผยความจริง) ขณะที่ถูกขังในคุก ซึ่งเจียงก็อาจคิดเหมือนกันว่าหล่อนสมควรโดนเช่นนั้น ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เราสามารถมองเห็นจิตใจที่ ผิดปกติและอำมหิต แบบคนพาลชั่วของเขาได้อย่างง่ายดาย

โดยสรุปคือ การโหยหาอำนาจเผด็จการ ความอำมหิต และความหวาดกลัวใน ความจริง ความเมตตา ความอดทน ของเจียงเจ๋อหมิน เป็นเหตุของการเริ่มปฏิบัติการรณรงค์ปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างไร้เหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมาก

### III. เจียง เจ๋อหมินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมรู้ร่วมคิดกัน

เป็นที่รู้กันว่า เจียง เจ๋อหมิน ชอบโอ้อวดและใช้กลอุบายทางการเมือง การไร้ความสามารถและความโง่เขลาของเขาก็เป็นที่รู้กันอย่างดี แม้เขาจะมีเจตนาที่จะกำจัดฝ่าหลุนกงแบบซูดรากถอนโค่นด้วยความมุ่งร้ายส่วนตัว เขาก็ไม่อาจทำอะไรได้มากนัก เพราะฝ่าหลุนกงมีรากฐานอยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและได้รับความนิยมมากจนมีรากฐานทางสังคมรองรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม กลไกแบบระบบพระราชย์ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้นั้นปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ กลไกนี้ถูกทำให้สมบูรณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้ง และพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งใจที่จะใช้มันเพื่อทำลายฝ่าหลุนกงให้หมดสิ้น เจียง เจ๋อหมินฉวยโอกาสจากตำแหน่งของตนในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อปฏิบัติการโดยส่วนตัวในการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างรุนแรง ผลของการสมรู้ร่วมคิดและสะท้อนเสริมกันไปมาระหว่างเจียง เจ๋อหมิน กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น เหมือนกับการถล่มทำลายของภูเขาหิมะที่เกิดจากเสียงตะโกนของนักใต้เขา

ก่อนที่เจียง เจ๋อหมินจะสั่งการอย่างเป็นทางการให้ปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างรุนแรง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มการกดดัน ฝ้าติดตาม สอบสวน และสร้างเรื่องกล่าวหาฝ่าหลุนกงแล้ว สิ่งชั่วร้ายที่น่าหวาดกลัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกโดยสัญชาตญาณถึงการคุกคามจาก “ความจริง ความเมตตา และความอดทน” โดยมีพักต้องพูดถึงการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วของการฝึกฝ่าหลุนกงแบบไม่เคยมีมาก่อน พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งสายสืบแทรกซึมเข้าไปในหมู่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอย่างลับ ๆ ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ในปี ค.ศ. 1994 แต่ก็ไม่สามารถความผิดอะไรได้ นอกจากนี้สายสืบบางคนถึงกับเริ่มต้นฝึกฝ่าหลุนกงอย่างจริงจังเสียเอง ในปี ค.ศ. 1996 หนังสือพิมพ์กวางหมิงเดลี ละเมิดข้อกำหนดสามข้อ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐเกี่ยวกับซี้กง (คือรัฐจะไม่ส่งเสริมหรือแทรกแซง หรือประณาม กิจกรรมของซี้กง) โดยตีพิมพ์บทความปรักปรำคดีนิยมของฝ่าหลุนกง หลังจากนั้น นักการเมืองที่มีภูมิหลังทางด้านความมั่นคงของรัฐ หรือที่มีคำเรียกว่า “นักวิทยาศาสตร์” ก็ได้ทำการรบกวนฝ่าหลุนกงอย่างต่อเนื่อง เมื่อตอนเริ่มต้นปี ค.ศ. 1997 หลัว กั้น เลขาธิการของคณะกรรมการด้านการเมืองและตุลาการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อาศัยอำนาจของเขาสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงสาธารณะทำการตรวจสอบฝ่าหลุนกงทั่วประเทศ โดยมีเจตนาในการหาเหตุในการกล่าวหาเพื่อสนับสนุนการประกาศห้ามการฝึกฝ่าหลุนกง หลังจากที่ได้รับรายงานกลับมาจากทั่วประเทศว่าไม่พบหลักฐานแสดงความผิดของฝ่าหลุนกง หลัว กั้น จึงออกหนังสือเวียน หมายเลข 555 ที่เรียกว่า “ประกาศเกี่ยวกับการเริ่มสืบสวนฝ่าหลุนกง” ผ่านสำนักงานที่หนึ่งของกระทรวงความมั่นคงของประเทศ (หรือเรียกว่า สำนักงานความมั่นคงของ

ประเทศ) เขาเริ่มกล่าวหาฝ่าหลุนกงว่าเป็น”ลัทธิมาร” แล้วสั่งกรมตำรวจทั่วประเทศให้ทำการสอบสวนฝ่าหลุนกงอย่างเป็นระบบ โดยใช้เจ้าหน้าที่ลับทำการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาของเขาแต่อย่างใด

ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นองค์การของสิ่งชั่วร้ายจะเริ่มทำการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างรุนแรงได้ นั้น มันจำเป็นต้องมีผู้ที่เหมาะสมในการริเริ่มกลไกการปราบปราม วิธีที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดการกับเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ ในฐานะปัจเจกชน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถจะเป็นได้ทั้งคนดีและคนเลว ซึ่งเป็นลักษณะสองด้านของธรรมชาติมนุษย์ที่ตรงกันข้ามกัน หากเขาเลือกที่จะทำตามด้านที่ดีของเขา เขาก็จะสามารถยับยั้งธาตุแท้ที่ชั่วร้ายของพรรคฯไม่ให้ไหลออกมาได้ชั่วคราว มิฉะนั้นด้านที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะแสดงออกมาอย่างเต็มที่

ในระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาในปี ค.ศ. 1989 จ้าว จื่อหยาง เลขาธิการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้มีเจตนาที่จะปราบปรามนักศึกษา แต่เป็นผู้อาวุโสซึ่งเป็นผู้ควบคุมพรรคฯ 8 คน ยืนยันที่จะปราบปรามนักศึกษา ตั้ง เสี่ยวผิงกล่าวในเวลานั้นว่า “(เราจะ)ฆ่าคน 2 แสนคน เพื่อแลกกับความมั่นคง 20 ปี” สิ่งที่เราเรียกว่า “ความมั่นคง 20 ปี” นั้นที่แท้คือ 20 ปีของการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความคิดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือการเป็นเผด็จการ ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สำหรับกรณีฝ่าหลุนกง จากสมาชิกของคณะกรรมการสามัญประจำสภาของคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จำนวน 7 คน มีเพียงเจียงเจ๋อหมินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนยันให้ปราบปรามฝ่าหลุนกง ข้ออ้างที่เจียงใช้คือมันเกี่ยวข้องกับ “การอยู่รอดของพรรคฯและประเทศชาติ” ซึ่งแตะถูกเส้นประสาทที่ไวที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกระตุ้นแนวโน้มที่จะต่อสู้ดิ้นรนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความพยายามของเจียงเจ๋อหมินในการรักษาอำนาจของตนและความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการรักษาเผด็จการแบบพรรคเดียวของมันไว้ จึงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตรงจุดนี้

ในช่วงเย็นของวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เจียงเจ๋อหมินเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาได้ยกเลิกกฎหมายโดยใช้อำนาจทางการเมืองของเขา ทำให้ความเข้าใจของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในนั้นเป็นเอกฉันท์ด้วยตัวเอง และตัดสินใจด้วยตนเองในการเริ่มต้นปฏิบัติการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างรุนแรงในวงกว้าง เขาประกาศห้ามฝ่าหลุนกงในนามของรัฐบาลจีนและทำการหลอกลวงประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลจีน และกลไกความรุนแรง ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้อย่างเต็มที่ในการปราบปรามผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่บริสุทธิ์หลายล้านคนปกคลุมไปทั่ว

หากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เจียงเจ๋อหมิน ก็จะไม่มีการปราบปรามฝ่าหลุนกงเกิดขึ้น ในแง่นี้เราจึงอาจกล่าวได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้ใช้เจียงเจ๋อหมิน

ในทางตรงกันข้าม หากพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้สร้างหนี้เลือดไว้มากมายด้วยธาตุแท้ที่ชั่วร้าย ไร้ศีลธรรม และป่าเถื่อนแล้ว มันก็จะไม่มองว่าฝ่าหลุนกงเป็นภัยต่อมัน หากพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ควบคุมสังคมทุกส่วนได้อย่างกว้างขวางและสมบูรณ์แล้ว เจตนาของเจียงเจ๋อหมินที่จะปราบฝ่าหลุนกงก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการจัดตั้งองค์การ การเงิน การโฆษณาชวนเชื่อ การทูต บุคลากรและเครื่องมือต่างๆ หรือการสนับสนุนทางด้านเรือรบ ตำรวจ กรมการมั่นคงแห่งชาติ และกองทัพบก หรือที่เรียกกันว่า “การสนับสนุน”

จากทางศาสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรคประชาธิปไตย สหภาพผู้ใช้แรงงาน คณะกรรมการเหล่า  
ยุวชน สมาคมสตรี และอื่นๆ ซึ่งในแง่นี้ เราอาจพูดได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเจียง เจ๋อหมินใช้

#### IV. เจียง เจ๋อหมิน ใช้พรรคคอมมิวนิสต์จีนปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างไรบ้าง

โดยการใช้ประโยชน์จากหลักการจัดตั้งองค์การของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ว่า “สมาชิกทั้งหมดของพรรค  
ต้องขึ้นต่อคณะกรรมการกลาง” เจียงเจ๋อหมินจึงใช้ประโยชน์จากกลไกของรัฐที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุม  
เพื่อรับใช้จุดประสงค์ในการปราบปรามฝ่าหลุนกง เครื่องมือที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมได้แก่กองทัพ  
สื่อสารมวลชน บุคลากรด้านความมั่นคงแห่งชาติ ตำรวจ ตำรวจที่เกี่ยวกับหน่วยเสริมการทหาร กองกำลังความ  
มั่นคงของรัฐ ระบบตุลาการ สภาประชาชนแห่งชาติ บุคลากรทางการทูต รวมทั้งกลุ่มศาสนาปลอม กองทัพบก  
และตำรวจที่เกี่ยวกับหน่วยเสริมการทหารทั้งหมดถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมและเข้าร่วมในการลักพาตัว  
และจับกุมผู้ฝึกฝ่าหลุนกงโดยตรง สื่อสารมวลชนในประเทศจีนได้ให้การช่วยเหลือระบบปกครองของเจียงใน  
การแพร่กระจายเรื่องโกหก การป้ายสีฝ่าหลุนกง ระบบรักษาความมั่นคงของรัฐถูกเจียงเจ๋อหมินใช้ประโยชน์  
เป็นการส่วนตัวในการรวบรวมและส่งข้อมูล สร้างเรื่องเท็จ และปลอมแปลงข่าวกรอง สภาประชาชนแห่งชาติ  
และระบบตุลาการทำให้อาชญากรรมที่เจียงเจ๋อหมินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำปรากฏออกมาถูกต้องตาม  
กฎหมาย และปรับปรุง “ข้อบังคับทางกฎหมาย” ให้สนับสนุนความถูกต้องของอาชญากรรมดังกล่าว จึงหลอก  
ประชาชนทุกชนชั้นกรมาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขากลายเป็นเครื่องมือที่ให้บริการและปกป้องเจียง  
เจ๋อหมิน ในขณะเดียวกัน ระบบทางการทูตก็ได้แพร่เรื่องเท็จในหมู่ประชาคมโลก ทำให้รัฐบาล เจ้าหน้าที่  
ระดับสูง และสื่อในประเทศต่างๆ เข้าใจผิด ด้วยการใช้สิ่งจูงใจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้พวกเขา  
เจียบต่อเรื่องประหัตประหารฝ่าหลุนกง

ในระหว่างการประชุมปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลาง ซึ่งมีการสั่งการปราบปรามฝ่าหลุนกง เจียงเจ๋อ  
หมินพูดว่า “ผมไม่เชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเอาชนะฝ่าหลุนกงไม่ได้” ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ  
ปราบปรามฝ่าหลุนกง ได้มีการกำหนดนโยบายไว้ 3 ประการ คือ “ทำลายชื่อเสียง ทำให้ล้มละลายด้านการเงิน  
และทำลายร่างกาย (ของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง)” การรณรงค์ปราบปรามจึงกระทำกันอย่างเต็มรูปแบบในเวลาต่อมา

#### การใช้สื่อสกัดกั้นการไหลของข้อมูล

นโยบาย “ทำลายชื่อเสียงของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง” ดำเนินการโดยสื่อมวลชน ซึ่งถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ เริ่มจากวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 นับเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์จับกุมผู้ฝึกฝ่า  
หลุนกงทั่วประเทศ สื่อที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมได้โหมการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านฝ่าหลุนกงในวง  
กว้างอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ซีซีทีวี ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ที่  
ปักกิ่ง ตลอดช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี ค.ศ. 1999 ซีซีทีวีใช้เวลาวันละ 7 ชั่วโมง ในการออกอากาศภาพยนตร์ที่  
ได้กำหนดรายการไว้ล่วงหน้า เพื่อเผยแพร่เรื่องเท็จเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของ  
ภาพยนตร์เหล่านี้จะเริ่มด้วยการบิดเบือนและตัดแต่งเสียงบรรยายของนายหลี่ หงจื้อ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง แล้วใส่  
เรื่องอื่นๆ เข้าไป เช่น ที่เรียกกันว่า การฆ่าตัวตาย การฆ่าคนและการตายจากการปฏิเสธการรักษาทาง  
การแพทย์ พวกเขาทำทุกอย่างในการป้ายสีและใส่ความฝ่าหลุนกงและผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง

เรื่องที่มีการเผยแพร่มากที่สุดเป็นเรื่องที่มีการตัดคำว่า “ไม่” ออกจากคำพูดของนายหลี่ หงจื่อ คือประโยค “เหตุการณ์ที่เรียกกันว่า การระเบิดของโลกนั้นไม่มีอยู่” ถูกซีซีทีวีตัดแต่งใหม่เป็น “การระเบิดของโลกนั้นมีอยู่” แล้วอ้างว่าฝ่าหลุนกงเผยแพร่ทฤษฎีวันโลกาวินาศ มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อชักนำประชาชนให้เข้าใจผิด อาทิ เช่นการถ่ายโอนความผิดของอาชญากรปกติมาให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกง เช่นการฆาตกรรมที่กระทำโดยนายฟู อี้ปิ่น ซึ่งเป็นโรคจิต ในปักกิ่ง และการวางยาพิษที่ทำให้ถึงตายโดยขอทานในจังหวัดเจ้อเจียง ทั้งสองเรื่องนี้ถูกนำมาอ้างให้ร้ายฝ่าหลุนกงว่าเป็นผู้ทำความผิด จากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ใช้สื่ออยู่ยงให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชนที่ถูกหลอก แสดงความถูกต้องของตน และพยายามหาการสนับสนุนการปราบปรามที่นองเลือดและไม่เป็นที่นิยม

หนังสือพิมพ์กว่า 2 พันฉบับ นิตยสารกว่า 1 พันเล่ม และสถานีโทรทัศน์และวิทยุนับร้อยๆแห่ง ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมอย่างสมบูรณ์ ล้วนถูกใช้ในการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อใส่ร้ายฝ่าหลุนกงจนเกินพิกัด รายการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ยังถูกแพร่กระจายไปยังทุกประเทศทั่วโลกโดยสำนักข่าวทางการจีน หั่ว สำนักข่าวแห่งชาติจีน สำนักข่าวจีนฮ่องกง และสื่อต่างประเทศอื่นๆที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมอยู่ ข้อมูลสถิติที่ไม่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่า ภายในเวลาเพียง 6 เดือน มีบทความในข่าวและรายการกว่า 300,000 ชิ้น ที่ใส่ร้ายและพุ่งเป้าโจมตีฝ่าหลุนกงตีพิมพ์และออกอากาศออกมา เป็นพิษร้ายในใจประชาชนที่ถูกหลอกลงนับจำนวนไม่ถ้วน

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจีนในต่างประเทศได้มีการจัดแสดงอัลบั้ม ซีดีและสิ่งพิมพ์ วิพากษ์วิจารณ์และแสวงทำการ “เปิดโปง” ฝ่าหลุนกง มีการจัดคอลัมน์พิเศษในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศเพื่อวิจารณ์และเปิดโปงฝ่าหลุนกง

นอกจากนี้ ในปลายปี ค.ศ. 1999 ระหว่างการประชุมเอเปค (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก) ที่นิวซีแลนด์ เจียงเจ๋อหมินได้แจกจ่ายหนังสือเล่มเล็กด้วยการเสแสร้งให้ผู้อื่นเชื่อ ที่มีเนื้อหาใส่ร้ายและทำลายชื่อเสียงฝ่าหลุนกงให้ประมุขแห่งรัฐทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 10 ประเทศ ในฝรั่งเศส เจียงเจ๋อหมินละเมิดรัฐธรรมนูญจีน โดยการตราหน้าฝ่าหลุนกงว่าเป็น “ลัทธิมาร” ต่อสื่อต่างประเทศเพื่อ “ทำลายชื่อเสียงของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง”

เมฆทมิฬของการกดขี่ที่ทำให้ทั่วทั้งประเทศอึดอัด เป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งที่รุนแรงคล้ายการปฏิวัติวัฒนธรรมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่น่าทรมานที่สุดของการพยายามทำลายชื่อเสียงของฝ่าหลุนกง ก็คือ เหตุการณ์ “เผาตัวตาย” ที่จัดฉากขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2001 ซึ่งถูกรายงานไปทั่วโลกด้วยความรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยผ่านทางสำนักข่าวซินหัว เหตุการณ์นี้ได้ถูกองค์กรนานาชาติมากมาย รวมทั้งสำนักงานการพัฒนาและการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) ที่สหประชาชาติในเจนีวา วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากของรัฐบาลเพื่อการหลอกหลวงประชาชน ในระหว่างการซักถาม พนักงานของสถานีโทรทัศน์คนหนึ่งยอมรับว่าภาพยนตร์บางส่วนที่เห็นในซีซีทีวีนั้นที่จริงถูกถ่ายทำขึ้นในภายหลัง จึงสะท้อนให้เห็นถึงธาตุแท้ที่ชั่วร้ายของผู้กดขี่อย่างชัดเจน ผู้คนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใด “ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่กล้าเผชิญกับความตายโดยไม่แสดงความเกรงกลัวเลย (หมายถึงผู้ที่เผาตัวตาย) จึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมากถึงกับให้ถ่ายทำภาพยนตร์การเผาตัวตายของพวกเขาอีกครั้ง”

ไม่มีเรื่องโกหกใดที่จะอยู่ได้ในที่แจ้ง ในขณะที่สร้างข่าวลือและกุเรื่องเท็จ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงทำทุกสิ่งในอำนาจของมันเพื่อสกัดกั้นการไหลของข้อมูล มั่นกอดตันการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของ

ฝ่าหลุนกงอย่างไม่ไว้หน้า รวมถึงการตอบโต้จากการรุกรานอย่างมีเหตุผลของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง หนังสือและเอกสารทั้งหมดของฝ่าหลุนกงก็ถูกทำลายโดยไม่มีการยกเว้น ทั้งใช้มาตรการสุดขั้วในการป้องกันไม่ให้สื่อต่างประเทศได้สัมภาษณ์ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีน รวมทั้งการขับไล่ผู้สื่อข่าวออกจากจีน กัดดันสื่อต่างประเทศ หรือบีบบังคับให้หนึ่งเจียงด้วยการขู่จะสั่งห้ามก็ดักกันพวกเขาจากประเทศจีน

สำหรับผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนที่พยายามส่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง และเอกสารแสดงความจริงเกี่ยวกับการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่ไร้มนุษยธรรม ไปยังต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้นำมาตราการสุดขั้วและป่าเถื่อนมาใช้ในการปราบปรามพวกเขา เช่น กรณี หลี่ เยี่ยนหิว สตรีอายุประมาณ 60 ปี จากเมืองต้าซือเฉียน จังหวัดเหอหนาน ถูกลักพาตัวโดยตำรวจในขณะที่กำลังแจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 และถูกตำรวจทุบตีจนตาย แต่ตำรวจกลับปกปิดอาชญากรรมของพวกตนด้วยการบอกว่าเธอตายจากการ “ถูกฝ่าหลุนกงเสกให้ล้มตัว”

เฉพาะที่มหาวิทยาลัยชิงหัวแห่งเดียว นักศึกษาและอาจารย์กว่าสิบคนถูกตัดสินจำคุกระยะยาวเพราะแจกเอกสารความจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงและนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่มหาวิทยาลัยจงชิ่ง รวมทั้งผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอีก 7 คน ในจงชิ่ง ถูกกล่าวหาและถูกตัดสินให้ติดคุกระยะยาว หลังจากเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการข่มขืน เว่ย ชิงเยี่ยน ในสถานกักกัน

### การยึดทรัพย์สินและรื้อค้นบ้านด้วยวิธีทางที่ไม่ถูกต้อง

เครื่องมือต่าง ๆ ทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกใช้ตามนโยบาย “ทำให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงล้มละลายทางการเงิน” กว่า 5 ปีนับตั้งแต่เริ่มการปราบปราม ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงนับแสนถูกจับปรับเป็นเงินตั้งแต่หลายพันหยวนจนถึงหลายหมื่นหยวนเพื่อข่มขู่พวกเขาและทำให้พวกเขาสูญเสียเงินจำนวนมาก รัฐบาลท้องถิ่นหน่วยงานต่าง ๆ สถานีตำรวจ และหน่วยความมั่นคงของรัฐได้ทำการจับปรับตามอำเภอใจโดยไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือไม่ได้รับการอธิบายด้วยข้อกฎหมายใดๆ ไม่มีวิธีทางที่ถูกต้อง

การรื้อค้นบ้านเรือนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปล้นและข่มขู่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกง ผู้ที่ยืนหยัดในความเชื่ออย่างแน่วแน่จะถูกรื้อค้นโดยไม่มีหมายค้นเมื่อใดก็ได้ อีกทั้งเงินสดและของมีค่าจะถูกยึดโดยไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ในเขตชนบทแม้แต่ธัญพืชและอาหารที่เก็บไว้ก็ถูกยึด ในทำนองเดียวกัน ของที่ยึดไปจากผู้ฝึกฝ่าหลุนกงไม่มีชิ้นใดที่มีเอกสารประกอบหรือออกไปเสร็จให้ พวกที่ทำการยึดมักจะเก็บไว้เป็นของส่วนตัว

ในขณะเดียวกัน ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงต้องเผชิญกับการถูกไล่ออกจากงาน ในชนบทเจ้าหน้าที่จะข่มขู่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงว่าจะยึดที่ดินของเขา พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ละเว้นแม้แต่ผู้ที่เกษียณแล้ว พวกเขาถูกยุติการให้บำนาญและถูกขับไล่ออกจากที่พักอาศัย ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบางคนที่ทำธุรกิจจะถูกยึดทรัพย์สินและระงับการใช้บัญชีธนาคาร

ในการดำเนินนโยบายเหล่านี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเอาผิดกับคนรอบข้างของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงด้วย คือถ้าพบว่ามีผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอยู่ในหน่วยงานใดหรือรัฐวิสาหกิจใด หัวหน้าและลูกจ้างของที่นั้นจะไม่ได้รับโบนัสหรือไม่ได้รับการเลื่อนขั้น เป้าหมายคือต้องการปลุกกระดมให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในสังคม สมาชิกครอบครัวและญาติของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงก็จะเผชิญกับการถูกไล่ออกจากงาน หรือถูกหลานถูกออกจากโรงเรียนหรือขับออกจากที่พัก มาตรการทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือตัดรายได้ทุกทางของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเพื่อบีบบังคับให้พวกเขาล้มเลิกความเชื่อของตน

## การทรมานอย่างเหี้ยมโหดและการเข่นฆ่าอย่างไม่รับผิดชอบ

นโยบายที่นำกลัวที่กำหนดให้ “ทำลายร่างกายผู้ฝึกฝ่าหลุนกง” ส่วนใหญ่กระทำโดยตำรวจ อัยการ<sup>11</sup> และศาลในประเทศจีน ตามสถิติที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ Clearwisdom แสดงไว้ว่ามีผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่เสียชีวิตจากการปราบปรามอย่างน้อย 1,143 คน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบผู้เสียชีวิตได้ในกว่า 30 จังหวัด เขตปกครองตนเอง และเทศบาล ภายใต้การนำโดยตรงของรัฐบาลกลาง บันทึกยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในเขตต่างๆ จวบจนวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เฮยหลงเจียง จีหลิน เหลียวหนิง เหอเป่ย์ ซานตง เสฉวนและหูเป่ย์ ผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 10 เดือน ส่วนที่มีอายุมากที่สุดคือ 82 ปี ในจำนวนนี้ 38.8% มีอายุเกิน 50 ปี 51.3% เป็นผู้หญิง เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยอมรับอย่างไม่เป็นทางการว่าจำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่เสียชีวิตจริงๆจากการปราบปรามมีมากกว่านี้มาก

วิธีการทรมานอย่างป่าเถื่อนอำมหิตที่ใช้กับผู้ฝึกฝ่าหลุนกงนั้นมีมากมายและหลากหลาย ทั้งการทุบตี การโบย ช็อกด้วยไฟฟ้า แซ่แข็ง มัดด้วยเชือก ใส่กุญแจมือและล่ามโซ่ตรวนเป็นเวลายาวนาน เผาด้วยไฟ จี้ด้วยบุหรี หนาดด้วยเตารีด ชกต่อยหรือจับแขวน ถูกบังคับยืนหรือคุกเข่าเป็นเวลานานๆ ทิ่มด้วยแท่งไม้ไผ่หรือลวดโลหะ ถูกกลืนลามทางเพศ และถูกข่มขืน ที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงตัวอย่างจำนวนเล็กน้อย ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 ผู้คุมในค่ายแรงงานหม่าซานเจีย จังหวัดเหลียวหนิง จับผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหญิง 18 คน เปลื้องผ้าออกหมดแล้วผลักเข้าไปในคุกให้นักโทษชายข่มขืนตามชอบใจ อาชญากรรมเหล่านี้มีบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์และมีมากมายเกินกว่าจะสาธยายได้หมด

อีกรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยในบรรดาวิธีการที่ไร้มนุษยธรรมจำนวนมากนี้ ได้แก่ “การรักษาทางจิตเวช” ในทางผิด ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่มีสภาพปกติ สมบูรณ์ และมีสติรู้จักเหตุผลจำนวนมาก ถูกจับล็อกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้กับคนไข้โรคจิตแล้วฉีดยาที่ไม่ทราบชนิด ซึ่งสามารถทำลายระบบประสาทส่วนกลางได้ ทำให้ผู้ฝึกบางคนเป็นอัมพาตบางส่วนหรือทั้งหมด บางคนตามองไม่เห็นหรือหูไม่ได้ยินทั้งสองข้าง บางคนอวัยวะภายในหรือกล้ามเนื้อถูกทำลาย บางคนสูญเสียความทรงจำบางส่วนหรือทั้งหมดและกลายเป็นคนปัญญาอ่อน ผู้ฝึกบางคนอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บรุนแรงมาก บางคนเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง บางคนเสียชีวิตไม่นานหลังจากถูกฉีดยา

รายงานสถิติชี้ว่าการปราบปรามผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่ใช้วิธี “รักษาทางจิตเวช” มีการกระจายอยู่ใน 23 จังหวัด จาก 33 จังหวัด เขตปกครองตนเอง และเทศบาล ภายใต้การนำโดยตรงของรัฐบาลกลางในประเทศจีน มีการใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทางจิตเวชอย่างน้อย 100 ชนิด ในการปราบปรามระดับจังหวัด นคร มณฑล หรือเขตการปกครอง จากตัวเลขและการกระจายของการใช้วิธีนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นนโยบายที่สั่งการจากบนลงล่าง ที่มีปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่มีสภาพจิตปกติอย่างน้อย 1,000 ราย ถูกบังคับส่งไปยังสถานพยาบาลทางจิตเวชหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ฝึกจำนวนมากถูกบังคับฉีดยาหรือใช้แรงบังคับให้กินยาหลายชนิดที่สามารถทำลายระบบประสาทได้ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเหล่านี้ยังถูกมัดด้วยเชือกและถูกทรมานด้วยการช็อกด้วยไฟฟ้า ผู้ฝึกอย่างน้อย 15 คน เสียชีวิตจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเกินเลยเหล่านี้เพียงอย่างเดียว

**สำนักงาน 610 แผ่เครือข่ายของมันอยู่เหนือกรอบของกฎหมาย**

ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1999 เจียง เจ๋อหมินกล่าวร้ายฝ่าหลุนกงอย่างไม่มีมูลในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาจัดเรื่องฝ่าหลุนกงให้อยู่ในกลุ่ม “การต่อสู้ทางชนชั้น” จัดผู้ฝึกฝ่าหลุนกงให้เป็นศัตรูทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กระตุ้นสัญชาตญาณการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และส่งผ่านคำสั่งในการจัดตั้ง “หน่วยงานสำหรับจัดการกับเรื่องฝ่าหลุนกง” ในคณะกรรมการกลาง เนื่องจากมันถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 เดือนมิถุนายน มันจึงถูกเรียกเป็น “สำนักงาน 610” หลังจากนั้นสำนักงาน 610 ก็ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศในทุกระดับของหน่วยงานรัฐ จากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขจัดฝ่าหลุนกง คณะกรรมการทางการเมืองและตุลาการ สื่อมวลชน องค์กรด้านความมั่นคงแห่งชาติ อัยการ ศาลประชาชน และหน่วยความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้การนำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำหน้าที่เป็นผู้ก่อการร้ายและผู้รับจ้างฆ่าของสำนักงาน 610 สำนักงาน 610 มีโครงสร้างหน่วยงานที่ต้องรายงานต่อสภารัฐมนตรี แต่ในความเป็นจริงมันเป็นองค์กรพรรคที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงอยู่นอกกรอบของรัฐและรัฐบาลจีน เป็นอิสระจากข้อหนดทางกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งข้อบังคับหรือนโยบายแห่งชาติ มันเป็นองค์กรที่มีอำนาจมากคล้าย ๆ กับหน่วยเกสตาโปของนาซีเยอรมันที่มีอำนาจเหนือกฎหมายและระบบตุลาการ ในการใช้ทรัพยากรของประเทศตามที่เห็นสมควร ในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 หลังจากเจียงเจ๋อหมินออกคำสั่งให้ปราบปรามฝ่าหลุนกง สำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่สุนทรพจน์โดยผู้ที่มีอำนาจควบคุมกระทรวงการจัดองค์กรกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการให้การสนับสนุนประหัตประหารฝ่าหลุนกงอย่างเปิดเผย ซึ่งเริ่มปฏิบัติการโดยเจียงเจ๋อหมิน หน่วยเหล่านี้ทั้งหมดจะร่วมมือกันภายใต้การจัดตั้งองค์กรที่เข้มงวดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อปฏิบัติตามแผนการชั่วร้ายของเจียงเจ๋อหมิน

กรณีต่าง ๆ มากมายได้พิสูจน์ว่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความมั่นคงสาธารณะ หรืออัยการ หรือศาลประชาชน ต่างก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจของตนเองในคดีที่เกี่ยวข้องกับฝ่าหลุนกง แต่ต้องรับคำสั่งจากสำนักงาน 610 เมื่อสมาชิกในครอบครัวของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจำนวนมากถูกจับ ถูกกักขัง และถูกทรมานจนเสียชีวิตสอบถามหรือร้องทุกข์ต่อหน่วยความมั่นคงสาธารณะ ตุลาการ หรือศาลประชาชน พวกเขาจะได้รับการบอกว่าเป็นสำนักงาน 610 เป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่าง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน 610 ไม่ได้ดำรงอยู่โดยใช้เกณฑ์ทางกฎหมาย เมื่อมันออกคำสั่งไปยังทุก ๆ หน่วยภายใต้ระบบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มันมักไม่ใช้คำสั่งหรือประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่การสื่อสารทางวาจา ยิ่งไปกว่านั้น มันกำหนดไว้ว่า ทุกคนที่ได้รับคำสั่งห้ามบันทึกเทปหรือวิดีโอหรือจดบันทึกไว้

การใช้เครื่องมือเผด็จการแบบชั่วคราวนี้เป็นเล่ห์กลที่พรรคใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สนใจกฎหมาย ในระหว่างการเคลื่อนไหวกวาดล้างทางการเมืองในอดีต พรรคใช้กลวิธีเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อยู่เสมอ พร้อมกับจัดตั้งองค์กรชั่วคราวเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อยู่เสมอ อาทิเช่น ทีมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางในการนำและเผยแพร่ระบบทรราชย์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปทั่วประเทศ

ในระหว่างการปกครองแบบทรราชย์และหยาบช้าที่ยาวนาน พรรคได้สร้างระบบที่แข็งแกร่งและชั่วร้ายที่สุดของการก่อการร้ายของรัฐด้วยความรุนแรง โหดเหี้ยม และปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ความไร้มนุษยธรรมและระดับการลอบกลวงของมันนั้นอยู่ในระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมาก ระดับและขอบเขตของมันไม่เคยมีมาก่อนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดในอดีต พรรคได้สะสมประสบการณ์และวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการลงโทษ ทำร้ายและเข่นฆ่าประชาชนอย่างเหี้ยมโหดที่สุด ชั่วของที่สุด และตลบตะแลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีกรณีหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ สามีที่ไม่สามารถอดทนต่อการข่มขู่และระบบกวนจากตำรวจ

จนถึงกับสังหารภรรยาที่มีจิตใจดีของตนเองไป นี่คือผลพวงที่ชั่วร้ายของการก่อการร้ายของรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งการหลอกลวงของสื่อมวลชน แรงกดดันทางการเมือง ความผิดจากการมีความเกี่ยวข้องกัน และการขู่เข็ญ เพื่อที่จะสร้างความวิปริตให้กับธรรมชาติของมนุษย์และยุยงปลุกปั่นความเกลียดชัง

### การใช้ทรัพยากรทางการทหารและการเงินของชาติในการดำเนินการปราบปราม

พรรคฯควบคุมกองกำลังทหารแห่งชาติทั้งหมดเอาไว้ ทำให้มันสามารถทำอะไรได้ตามชอบใจโดยปราศจากความเกรงกลัวเมื่อต้องการปราบปรามประชาชน ในการปราบปรามฝ่าหลุนกง เจียงเจ๋อหมินไม่เพียงใช้ตำรวจและตำรวจที่เกี่ยวกับหน่วยเสริมการทหาร แต่ยังใช้กองกำลังทหารติดอาวุธโดยตรงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ค.ศ. 1999 เมื่อสามัญชนมือเปลา่ห้าแสนห้าหมื่นทั่วประเทศตั้งใจจะไปปักกิ่งเพื่อร้องเรียนให้กับฝ่าหลุนกง ก็มีการจัดวางกำลังทหารไว้ในเมืองปักกิ่ง ถนนหลวงทุกสายที่มุ่งสู่ปักกิ่งล้วนเรียงรายไปด้วยทหารที่ถือปืนมีกระสุนพร้อม พวกเขาพร้อมมือกับตำรวจในการสกัดกั้นและจับกุมผู้ฝักฝ่าหลุนกงที่จะไปร้องเรียน เจียงเจ๋อหมินได้จัดสรรกองกำลังติดอาวุธโดยตรงเพื่อปูทางสำหรับการปราบปรามแบบนองเลือด

พรรคฯควบคุมการเงินของรัฐ จัดการด้านการธนาคารเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เจียงเจ๋อหมินในการปราบปรามฝ่าหลุนกง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดเหลียวหนิงคนหนึ่ง เคยกล่าวไว้ในการประชุมของค่ายแรงงาน หม่าซานเจีย จังหวัดเหลียวหนิงว่า “ทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ในการปราบปรามฝ่าหลุนกงนั้น สูงเกินค่าใช้จ่ายในการทำสงครามครั้งหนึ่งเลยทีเดียว”

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของรัฐและรายได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนไปมากน้อยเท่าไรในการปราบปรามฝ่าหลุนกง อย่างไรก็ตาม ไม่ยากนักที่จะมองเห็นได้ว่ามันย่อมเป็นตัวเลขจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอน ในปี ค.ศ. 2001 ข้อมูลจากภายในกรมความมั่นคงสาธารณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะการจับกุมผู้ฝักฝ่าหลุนกงที่จัดรัสเทียนอันเหมินเพียงแห่งเดียวใช้ถึงวันละ 1.7-2.5 ล้านหยวน หรือเท่ากับปีละ 620-910 ล้านหยวน เจียงเจ๋อหมินใช้ประชากรอย่างน้อยหลายล้านคนในการปราบปรามฝ่าหลุนกงทั่วประเทศ ตั้งแต่ในเมืองจนถึงชนบทห่างไกล ใช้ตำรวจในสถานีตำรวจและกรมมั่นคงสาธารณะ จนถึงบุคลากรในสำนักงาน 610 ทุกสาขา เฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเพียงอย่างเดียวก็อาจมากกว่า 1 แสนล้านหยวนต่อปี นอกจากนี้ เจียงเจ๋อหมินยังใช้เงินมหาศาลในการขยายค่ายกักกันแรงงานเพื่อกักขังผู้ฝักฝ่าหลุนกง และสร้างศูนย์ล้างสมองและฐานที่ตั้งตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 เจียงเจ๋อหมินใช้เงิน 4.2 พันล้านหยวน ในหนึ่งครั้ง เพื่อสร้างศูนย์ล้างสมองและฐานที่ตั้งเพื่อเปลี่ยนความคิดของผู้ฝักฝ่าหลุนกง เขายังใช้เงินกระตุ้นและส่งเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่เข้าร่วมในการปราบปรามฝ่าหลุนกงอีกด้วย รางวัลนำจับผู้ฝักฝ่าหลุนกงแต่ละคนมากถึงหลายพันหรือกระทั่งนับหมื่นหยวนในหลายพื้นที่ ค่ายกกักกันแรงงานหม่าซานเจีย ในจังหวัดเหลียวหนิง เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชั่วร้ายที่สุดในการปราบปรามฝ่าหลุนกง ครั้งหนึ่ง พรรคได้จ่ายรางวัลให้กับนายซู ผู้อำนวยการค่ายนี้ถึง 50,000 หยวน และนายเซา รองผู้อำนวยการ อีก 30,000 หยวน

เจียงเจ๋อหมิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้ที่ริเริ่มการรณรงค์ปราบปรามฝ่าหลุนกง และเป็นผู้วางแผนการและสั่งการด้วยตัวเอง เขาอาศัยกลไกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการริเริ่มการรณรงค์ปราบปรามฝ่าหลุนกง เขาต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีน พร้อมด้วยกลไกความรุนแรงของมันที่จัดทำขึ้นมาโดยผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้ง เจียงเจ๋อหมินก็ไม่มีทางที่จะริเริ่มและดำเนินการรณรงค์ปราบปรามที่ชั่วร้ายนี้ได้

เจียงเจ๋อหมินและพรรคฯต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งคู่จึงเสี่ยงต่อการถูกประณามจากทุกคนในการต่อต้าน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพรรคฯ การสมรู้ร่วมคิดกันของพวกเขาเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเกิดอาชญากรรมที่น่าสยดสยองและโง่เขลา

## V. เจียงเจ๋อหมินทำให้พรรคคอมมิวนิสต์พังจากข้างใน

ด้วยแรงกระตุ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัว เจียงเจ๋อหมินใช้ประโยชน์จากความชั่วร้ายซึ่งเป็นลักษณะประจำตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการริเริ่มการรณรงค์ปราบปรามครั้งมโหฬารที่พุ่งเป้าไปยังผู้บริหารที่ยึดถือ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เขาริเริ่มการรณรงค์การเคลื่อนไหวเพื่อทำโทษกลุ่มชนในสังคมที่เป็นประโยชน์ที่สุดและมีภัยน้อยที่สุดต่อประเทศชาติและสังคม การปราบปรามครั้งนี้ ไม่เพียงจะลากประเทศและประชาชนไปสู่อาชญากรรมและความหายนะ แต่ยังเป็นการทำลายพรรคที่รากฐานอย่างแท้จริงด้วย

เจียงเจ๋อหมินใช้ประโยชน์จากพรรคด้วยการใช้ทุกวิธีการที่ชั่วร้ายที่มีอยู่ทั่วโลกในการจัดการกับฝ่ายลูกงอย่างไม่ปรานี ทำให้ทั้งกฎหมาย ศีลธรรมและมนุษยชาติได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ซึ่งเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือทุกอย่างจากรากเหง้าในการรักษาอำนาจของระบบการปกครองนี้

ระบอบปกครองของเจียงใช้ทรัพยากรด้านการเงิน สิ่งของและคนที่มีอยู่ทั้งหมดในการปราบปรามฝ่ายลูกง จึงทำให้ประเทศและสังคมต้องรับภาระอย่างมหาศาล และก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการเงิน พรรคไม่มีทางที่จะยืดระยะเวลาของการปราบปรามไปได้อีก มันทำได้เพียงใช้เงินออมของประชาชน ออกพันธบัตร และล่อลวงให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อทำให้มันดำเนินต่อไปได้

ในระหว่างการปราบปราม พรรคฯและเจียงเจ๋อหมินได้คิดค้นกลยุทธ์ทุกชนิดที่คิดโง่ ป่าเถื่อนและเต็มไปด้วยการหลอกลวง ใช้อำนาจครอบงำทั้งหมดของการหักหลังและการทำชั่วเพื่อที่จะปราบปรามฝ่ายลูกง

พรรคฯและเจียงเจ๋อหมินใช้เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นที่รู้จักกันทุกชนิดในการกู่ขาวลือ ใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายลูกง และหาข้ออ้างในการปราบปรามและประทุษร้าย แต่ว่าไม่มีเรื่องโกหกใดๆในโลกที่จะคงอยู่ได้ตลอดไป เมื่อการโกหกหนึ่งถูกเปิดโปงออกมาในที่สุด และเมื่อความชั่วร้ายทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาจากความล้มเหลวของการประทุษร้ายและเป็นที่รู้จักกันไปหมด วิธีการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาจะไม่สามารถหลอกคนได้อีก พรรคฯก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและความรู้สึกที่ดีในใจของประชาชนอย่างสิ้นเชิง

เมื่อเริ่มต้นการปราบปรามฝ่ายลูกงในปี ค.ศ. 1999 เจียงเจ๋อหมินตั้งใจจะจัดการกับเรื่องฝ่ายลูกงให้เสร็จสิ้นภายใน “สามเดือน” แต่พรรคฯประเมินกำลังของฝ่ายลูกงและพลังของประเพณีนิยมและความเชื่อที่ดำเนินไป

นับแต่โบราณกาลมา พวกชั่วร้ายไม่เคยกำจัดฝ่ายที่ถูกต้องได้เลย มันไม่สามารถขจัดความดีงามไปจากจิตใจประชาชนได้ ห้าปีผ่านไปแล้ว ฝ่ายลูกงก็ยังคงเป็นฝ่ายลูกง ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายลูกงยังแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก เจียงเจ๋อหมินและพรรคฯประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว และลักษณะที่คิดโง่ โหดเหี้ยม และชั่วร้ายของพวกเขา มันก็ถูกเปิดโปงออกมาจนหมด เจียง เจ๋อหมินผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย กำลังถูกรุมล้อมด้วยความยากลำบากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำลังเผชิญกับการถูกฟ้องร้องและถูกเรียกร้องให้ดำเนินคดีในศาลหลายคดี

เดิมทีพรรคฯตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากการปราบปรามนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการปกครองแบบกตขีของมัน แต่ผลลัพธ์คือมันไม่สามารถที่จะ “เพิ่มพูนพลัง” แต่กลับสิ้นสูญพลังของมันเอง ขณะนี้พรรคฯอยู่ใน

สภาพที่ไม่สามารถทำให้ฟื้นคืนมาใหม่ได้อีกแล้ว เสมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา และเนาเปื่อย ซึ่งจะโค่นลงเพียงลมกรรโชกในคราวเดียว ความฝันที่จะกอบกู้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาไว้เป็นสิ่งที่ทวนกระแสประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปล่าประโยชน์ แต่กลับจะทำลายอนาคตของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

## บทสรุป

อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เจียงเจ๋อหมินเป็นผู้ที่ริเริ่มรณรงค์ วางแผนการ และสั่งการการประทุษร้ายที่ชั่วร้าย เขาใช้ประโยชน์จากอำนาจ ตำแหน่ง วิธีดำเนินการทางวินัย และกลไกการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเต็มที่ในการริเริ่มประหัตประหารฝ่าหลุนกง เขาต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทางประวัติศาสตร์นี้อย่างเต็มที่ ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีน เจียงเจ๋อหมินก็ไม่สามารถริเริ่มรณรงค์และชักนำการประทุษร้ายที่ชั่วร้ายนี้ได้ นับจากวันที่มันถือกำเนิดขึ้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต่อต้านความถูกต้องและดีงาม พรรคคอมมิวนิสต์จีนวางพื้นฐานการปกครองของมันอยู่บนการควบคุมจิตใจของประชาชนอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามเฉพาะพรรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและถือพรรคเป็นศูนย์กลาง โดยใช้การปราบปรามเป็นเครื่องมืออันดับแรกและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประทุษร้าย พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีธาตุแท้ที่หวาดกลัว “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และถือว่าฝ่าหลุนกงเป็นศัตรู ดังนั้นการปราบปรามและประทุษร้ายฝ่าหลุนกงจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่โจมตี “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” เจียงเจ๋อหมินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ให้โอกาสในการเผยแพร่การโกหก ความชั่วร้าย ความรุนแรง พิษร้าย ความโหดร้าย และการทุจริต สิ่งก็ตามมาก็คือการแพร่กระจายของสภาพศีลธรรมที่ตกต่ำลงในประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคน

การสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเจียงเจ๋อหมินได้ผูกชะตากรรมของพวกมันเข้าไว้ด้วยกัน ฝ่าหลุนกงกำลังฟ้องคดีเจียงเจ๋อหมิน วันที่เจียงถูกนำขึ้นพิพากษา จุดจบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะชัดเจนด้วยตัวของมันเอง

กฎของสวรรค์จะไม่ยอมรับผู้ที่ชักนำการประทุษร้ายที่ไร้มนุษยธรรมต่อกลุ่มคนดีที่ยึดมั่นใน “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” การกระทำที่ชั่วร้ายของเจียงเจ๋อหมินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งตลอดกาลของมนุษยชาติ